

Trưởng Ngành tham khảo với vị Linh hướng, sẽ triệu tập, chủ tọa, chuẩn bị và điều khiển chi đạo mọi buổi họp của Văn Phòng Điều Hành. Người Trưởng Ngành sẽ làm mọi cách để có thể phát huy và nâng cao tinh thần hiệp nhất, không chỉ giữa những thành viên trong Văn Phòng Điều Hành mà cả trong Trưởng Lãnh Đạo và toàn thể Phong Trào Cursillo trong giáo phận nữa. Trưởng Ngành phải giữ cho Phong Trào đi đúng hướng và cũng phải chăm lo sao cho mọi thành viên chu toàn bốn phận được giao. Trưởng Ngành có trách nhiệm trên VPĐH, TLĐ và toàn thể phong trào. Ngoài ra Trưởng Ngành còn chịu trách nhiệm gọi lên Giám Mục sờ tại báo cáo hàng năm và những dự định mục vụ của Phong Trào với sự chấp thuận của Văn Phòng Điều Hành.

Trưởng Ngành sẽ mời các vị linh mục dâng Thánh Lễ trong các buổi Ultreya, TLĐ và 8 Tuần Tĩnh Huấn. Trưởng Ngành sẽ đôn đốc và làm việc với tất cả các Khối cùng với Trưởng Lãnh Đạo. Trưởng Ngành sẽ đưa ra kế hoạch để từng khối làm việc tốt hơn, cũng như tham khảo và thông báo cho Trưởng Lãnh Đạo. Trưởng Ngành đưa ra quyết định cuối cùng cho việc điều hành phong trào. Riêng vấn đề quan trọng như thêm bớt nhân sự trong VPĐH và đường hướng của phong trào, cần có sự đồng ý của vị linh hướng và VPĐH. Trưởng ngành sẽ phục vụ một nhiệm kỳ (3) ba năm, và không được phục vụ quá hai nhiệm kỳ.

Trưởng Khối Hậu bảo đảm tất cả Cursillista trong Giáo Phận có cơ hội thăng tiến trong đời sống Ngày Thứ Tư của chính họ. Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo mối liên kết giữa Trưởng Lãnh Đạo và các buổi Ultreya (tức gồm tất cả các Hội Nhóm Thân Hữu) trong giáo phận. Ngoài ra, Trưởng Khối Hậu bảo đảm rằng các buổi Ultreya luôn duy trì được bản chất, lối sống và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa và tha nhân trong các môi trường. Trưởng Khối Hậu cũng chịu trách nhiệm ấn định và xếp đặt thời khóa biểu cho những buổi Ultreya địa phương và hội thảo cấp giáo phận, cũng như thực hiện chương trình của Đức Giám Mục. Trưởng Khối Hậu điều hành các buổi họp Khối Hậu rồi trình bày với VPĐH, giúp đỡ tất cả các Cursillista mọi điều kiện tìm hiểu về phong trào, đôn đốc họp nhóm và tham dự Ultreya thường xuyên. Trưởng Khối Hậu có trách nhiệm liên lạc với trưởng nhóm và liên trưởng nhóm để nắm vững tình trạng sinh hoạt của các nhóm; tổ chức các buổi họp trưởng nhóm và liên trưởng nhóm 3 tháng một lần và giúp trưởng nhóm và liên trưởng nhóm trao đổi kinh nghiệm và ý thức được trách nhiệm và phần vụ của mình. Ngoài ra, Trưởng Khối Hậu hướng dẫn phần vụ và trách nhiệm của Trợ Tá ngồi bàn nhằm giúp họ trực tiếp sinh hoạt với các nhóm 6 tháng. Trưởng khối Hậu nên thu xếp đến thăm các nhóm trong vòng từ ba đến sáu tháng để đồng hành và giúp đỡ các Cursillista trong đời sống ngày thứ Tư.

Trưởng Khối Truyền Thông và Website chịu trách nhiệm dùng phương tiện truyền thông làm nhịp cầu nối kết các cursillista bằng cách phổ biến những dự kiến và sinh hoạt của phong trào. Người Trưởng Khối này thiết lập và điều hành ban biên tập cho bản tin Ultreya cũng như thu thập những tin tức Cursillista trên toàn thế giới, cập nhật website của phong trào, trang ý kiến, tạo điều kiện cho Cursillista có thể bày tỏ ý kiến và góp ý dưới sự giám sát của ban website. Trưởng Khối Truyền Thông giúp thiết lập Email alias của phong trào, thêm vào những email của tân cursillista sau mỗi khóa ba ngày. Chịu trách nhiệm kiểm soát website/email group là Chủ Tịch PT, Trưởng Trưởng Lãnh Đạo và Trưởng Ban Website.

Thư Ký giữ biên bản của tất cả các cuộc buổi hội họp và lo liệu phân phối nhanh chóng cho tất cả những ai cần phải có. Thư Ký cũng lo liệu các danh sách để gửi thư, luôn luôn cập nhật, và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các văn kiện do VPĐH gửi đi, cũng như những bốn phận khác liên hệ đến chức vụ này. Thư Ký giúp gửi báo Ultreya tới các cha linh hướng và cộng đoàn bạn. Biên bản họp phải gửi ra trong vòng bảy ngày.